

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

## เอาธรรมมาเป็นใหญ่เป็นโตบ้าง

วันนี้วันอาทิตย์วันที่ ๔ วันที่ ๕ พวกราชการก็หยุดมิใช่หรือวันที่ ๕ (วันที่ ๖ หยุดครบ ๕ ไม่หยุด) ทำงานวันเดียว เงินเดือนกินทุกวันมันยังงัยกัน วันหยุดราชการมากกว่าวันทำงานเสียแล้วทุกวันนี้ อย่างนั้นว่าได้นี้ธรรมะ วันหยุดราชการกับวันทำงานเลยพอ ๆ กัน มีแต่หยุด ๆ ยังงัยกัน เหลวไหลนี้ หยุดมากกว่าวัน ๆ หยุดแล้วหยุด หยุดราชการนั้นแหละหยุดเอาเสียนักหนา ประชาชนเขาเป็นบ้า เขาวิ่งเต้นชวนชวายนจนจะเป็นบ้า เรากินเงินเดือนกินนอนกินนั่งกิน

ตั้งแต่เดือนหนึ่งก็ ๘ วันแล้วมิใช่หรือ เสาร์-อาทิตย์ ๆ เพียงเดือนเดียวก็หยุด ๘ วันแล้ว ยังหยุดพิเศษหยุดนั้นหยุดนี้ หยุดไม่มีถอยยังงัยกันวะ มันอดคิดไม่ได้นะ ประชาชนเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับวราชการมีแต่วันหยุด ๆ วันทำงานไม่ค่อยเห็นมี เพียงเดือนหนึ่งก็เสาร์-อาทิตย์ ๆ มันก็วันแล้วเดือนหนึ่ง ตั้งแต่เดือนหนึ่งก็หยุดราชการไป ๘ วันแล้ว ยังหยุดพิเศษนั้นพิเศษนี้ อึ้งชดเชย ชดเชยอะไรไม่รู้ ชดเชยไปตลอด

(ตอนนี้มีงานฉลองอายุท่านเจ้าอาวาสวัดโศการาม วันที่ ๒๘ ถ้าหลวงตาจะพอมีเวลาเมตตา ท่านฉลอง ๗๒ ปีเจ้าค่ะ) เราไม่อยากจะฟังพระกรรมฐานฉลองอายุอาเยะอย่ามาพูดให้ฟังเลย ตั้งแต่เวลานี้ก็พูดถึงเรื่องวราชการมีแต่วันว่าง ๆ ตลอดเวลา แล้วพระเราก็ฟาดวันฉลองอายุ ฉลองวันเกิด ยุ่งไปหมด มันเป็นบ้าไปด้วยกันทั้งศาสนาทั้งทางโลกเวลานั้นะ เอาธรรมจับเข้าซิ ไม่ได้มาพูดเล่น ๆ นี่นะ มันบกพร่องตรงไหนไม่บกพร่องตรงไหน ไม่มีอันใดดีเตียนหรือชมเชยได้โดยถูกต้องยิ่งกว่าธรรม ธรรมตำหนิตรงไหนถูกต้อง ชมตรงไหนก็ถูกต้องโดยความดีชม มันเหลวไหล ๆ มันเลอะเทอะไปหมดแล้ววงศาสนาก็ดีเวลานี้

บวชเข้ามาไม่หาอะไร หาแต่วันเกิด วันฉลองอายุยุ่งไปหมด ศีลธรรมไม่มองนี่ พระพุทธเจ้าสอนเข้ามาให้มองศีลมองธรรม ปฏิบัติศีลธรรม ไม่ได้บวชเข้ามาให้ฉลองอายุ ฉลองวันเกิด พระพุทธเจ้าเองไม่เคยสนพระทัยนะ เช่น อย่างวันตรัสรู้ วันประสูติก็สมนามเรื่องของพระพุทธเจ้า ไ้พวกเรามาตั้งให้ใหญ่ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า วันเกิด-วันตายฉลองอายุ พระพุทธเจ้าไม่มีฉลองอายุ พวกเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะมีฉลองอายุด้วย โธ่พิลึก มันเลอะเทอะไปหมดแล้วเวลานี้

นี่ละเรียกว่าชาวพุทธเราไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรม และผาดโผนโจนทะยาน

เหยียบย่ำทำลายธรรมเข้าไปอีก มันเลอะเทอะอย่างนั้นนะ โอ้ยมันไม่น่าดูเลย ไม่มีแบบมีฉบับ จะเป็นมนุษย์ที่ดั่งามสงบรรมเย็นได้ยังไง ไม่มีแบบมีฉบับพาดำเนินเพื่อความสงบรรมเย็น ให้กิเลสพาเดินมันก็แหวกกันไปหมด เป็นบ้าไปหมด ถ้ากิเลสได้เข้าหัวใครแล้วหัวคนนั้นเป็นบ้าไปเลยละ มันเลยหัวเสียกลายเป็นหัวบ้าไปเลย มันพิลึกนะ

วันนี้ก็พูดเพียงเท่านั้นละ ผู้ท่านมีภูมิระเบียบเพื่อความดั่งาม ให้ความรรมเย็นแก่ตนเองและแก่โลกมีอยู่ อย่างทุกวันนี้พระพุทธเจ้าว่าไง ศาสนธรรมเป็นองค์แทนของศาสดาควรที่จะยึดมาประพฤติปฏิบัติบ้าง กฎหมายบ้านเมืองเพื่อความสงบรรมเย็นแก่ชาติอย่าไปปิ่น อย่าไปซี่ อย่าไปเหยียบย่ำทำลาย ทั้งกฎหมายทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัย มันก็สงบรรมเย็นซิเรา ลูกมีพ่อแม่ไม่เหยียบหัวพ่อหัวแม่มันก็ดี ใ้ลูกที่เก่งกว่าพ่อกว่าแม่เหยียบหัวพ่อหัวแม่ เหยียบหัวครูหัวอาจารย์ เรียกว่าลูกพินาศ ลูกฉิบหายไม่เป็นท่า

นี่พูดอะไรมาก็ไม่รู้ละเลยไปใหญ่ เรื่องหาทองคำหาดอลลาร์ (เรื่องฉลองอายุครับ) พวกบ้า อ้าวจริง ๆ แล้วมันฉลองหาอะไรอายุ ก็ฉลองอยู่ทุกวัน ๆ ตะกี้นี้ก็ฉลองอายุเพิ่งเสร็จมานี้ กินอ่อมมาหยก ๆ อ่อมเตี้ยวันนี้ก็ฉลองอายุแล้ว ใ้มีดกับแจ้มันฉลองอายุ มันไปหาเรื่องบ้ามันอะไร บ้าไม่เลิก พวกฉลองอายุ ฉลองวันเกิด บ้าไม่เลิกพวกนี้มันเกิดเกิดมาอะไร ทวนหาเหตุหาผลของตัวเองปฏิบัติใ้รู้ความเกิดของตัวเอง เกิดมาเป็นมนุษย์ สร้างคุณงามความดี มีสติปัญญาความ پاکเพียร ระมัดระวังตนไป นั้นแหละเรียกว่าความถูกต้อง

อะอะฉลองอายุ แล้วฉลองอะไร มีกล้วยหอมกล้วยไข่มาฉลองกัน มันมองหาแต่กล้วยหอมกล้วยไข่ มันไม่ได้มองหาศีลธรรม วันไหน ๆ มีแต่ฉลองอายุ ๆ มันอะไรไม่รู้ หาเหตุผลหลักเกณฑ์ไม่ได้นะ ทำอะไรขอใ้มีหลักมีเกณฑ์บ้าง ยิงชาติไทยเราเป็นชาติชาวพุทธอย่าเร่ง ๆ ร้อน ๆ โลเลโลกเลก คว้าน้ำเหลว ๆ หาที่จะมายึดแก่กันและกันไม่ได้ เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องดั่งาม มีแต่เหลวไหล ๆ เขากับเราก็เหมือนกันหมด ไม่เป็นท่าละ

เอาแต่เรื่องกิเลสตัณหาเป็นใหญ่เป็นโตมันก็เหยียบย่ำคนละซี เอาธรรมมาเป็นใหญ่เป็นโตบ้างซิ จะใ้เห็นความสงบรรมเย็นของธรรม เป็นคุณค่าขึ้นมาในตัวเอง และเห็นโทษของกิเลสที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนลึ่มตัว เป็นบ้าสด ๆ ร้อนเพราะกิเลส ยังไม่เห็นอีกหรือ เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นละนะ

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

**[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com)** หรือ **[www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)**